



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘

ที่... ทส.๑๖๐๑.๓/ว ๑๘๗๙๕ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง... รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสอบสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสอบสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.forest.go.th/person

(นายสุรชัย อจลบุญ)

อธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส จำนวน ๑๓ อัตรา นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และ ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้
ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สายงานเจ้าพนักงานป่าไม้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน ๑๓ อัตรา ดังนี้

๑. รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เอกสารแนบ ๑)

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน ๑๓ อัตรา เข้ารับการสัมภาษณ์ “ในวันพฤหัสบดีที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๕” รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบ ๒)

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

๓.๑ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุด
อนุรักษ์ป่าอ่อน (๒/๑)

๓.๒ เป็นหน้าที่ของข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่จะต้องทราบ วัน เวลา
สถานที่ สอบสัมภาษณ์ ด้วยตัวเอง

๓.๓ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มารายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

๓.๔ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหลักฐานแสดงตนอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ (กรณีไม่มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ไปแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย กรณีไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้

๓.๕ ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด และเมื่อรับการสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังเข้ารับการสัมภาษณ์อยู่

๓.๖ ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องไม่ทำการทุจริตในการสอบ หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือรบกวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายอื่น หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทำการทุจริตให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบบันทึกไว้ โดยอาจจะไม่แจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทราบก็ได้ และอาจจะไม่พิจารณาให้คะแนนทุกองค์ประกอบ ของการประเมิน

๓.๗ หากปรากฏภายหลังว่า ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศ อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ ได้รับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

๓.๘ ให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยตนเอง เพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้แสดงผลตรวจไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง (ใบรับรอง ผลการตรวจจากสถานพยาบาล หรือภาพถ่ายผลการตรวจ ATK ที่ระบุวัน เวลา ในการตรวจ) กับเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โปรดติดต่อฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง ส่วนงานเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘ ก่อนวันสัมภาษณ์ โดยหากคณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายใด มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพออาจจะพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการสัมภาษณ์ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อื่นที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ข้าราชการผู้มีรายชื่อปฏิบัติราชการอยู่ แจ้งให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อทราบ และปฏิบัติตามประกาศกรมป่าไม้ที่กำหนด โดยการดำเนินการในครั้งนี้จะแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินให้ดำรง ตำแหน่งที่ว่างเท่านั้น และจะไม่มีมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินแต่อย่างใด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง



(นายอนุพงษ์ แก้ววัฒนา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงนาม) สุรชัย อจลบุญ
(นายสุรชัย อจลบุญ)
อธิบดีกรมป่าไม้